

Số: /KH-UBND

Phong Thổ, ngày tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH
Công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 503/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.

Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời phát huy sự sáng tạo trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phải bám sát các quy định của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Các phong trào thi đua phải đảm bảo tính thiết thực, chất lượng và hiệu quả; có sức lan tỏa trong mọi tầng lớp Nhân dân và thu hút được nhiều thành phần trong xã hội tham gia. Việc đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, việc bình xét khen thưởng phải căn cứ vào kết quả thực hiện của từng tập thể, cá nhân; công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp; kịp thời biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí

Minh; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “*Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và các văn bản của tỉnh của huyện.

2. Tiếp tục triển khai, thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; các phong trào thi đua do tỉnh, huyện phát động: “Lai Châu chung sức Xây dựng nông thôn mới”; “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn (2021-2025)”.

3. Sửa đổi, bổ sung quy định công tác thi đua, khen thưởng của huyện phù hợp theo quy định của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế của huyện; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng.

4. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Các cụm, khối thi đua tiếp tục hoàn chỉnh, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động sát thực tế, phù hợp với đặc điểm của từng cụm, khối, đơn vị đảm bảo các nội dung, các tiêu chí thi đua theo đúng quy định.

5. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng nông dân, công nhân trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh; các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện các điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đưa tin bài về những thành quả đạt được qua các phong trào thi

đua; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và dành thời lượng phát sóng để biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn.

8. Phối hợp với các huyện thành phố trong Khối thi đua thực hiện tốt các hoạt động theo quy định; chuẩn bị các nội dung thi đua của Khối để phục vụ công tác sơ kết, tổng kết Khối thi đua năm 2024.

(có Biểu chi tiết các nhiệm vụ kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch và nội dung phát động thi đua của UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2024; tích cực chỉ đạo, thực hiện theo đúng kế hoạch. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, theo dõi, đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời đưa tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử huyện về các phong trào thi đua, các gương người tốt, việc tốt trên địa bàn, các mô hình điển hình tiên tiến, các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện.

3. Giao Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc các Khối, Cụm thi đua của huyện, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, các xã, thị trấn thực hiện theo đúng kế hoạch, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện theo quy định./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện;
- Các đơn vị Trưởng các Khối, cụm thi đua;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CI, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Bảo Trung

NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /02/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

TT	Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quán triệt Luật, nghị định, thông tư về thi đua, khen thưởng; Phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, “ gương người tốt, việc tốt” trong các lĩnh vực của tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng nông dân, công nhân trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh; các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, có thành tích đột xuất xuất sắc, tiêu biểu; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan đơn vị.	Phòng Nội vụ	- Các cơ quan, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn; - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; - Trang thông tin điện tử huyện	Thường xuyên
2	Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024	Phòng Nội vụ	Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn;	Tháng 01

3	Ban hành phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024	Phòng Nội vụ	Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn;	Tháng 01
4	Ban hành văn bản, quy định về công tác thi đua, khen thưởng	Phòng Nội vụ	Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn;	Sau khi có văn bản của tỉnh
5	Xét khen thưởng đột xuất, khen chuyên đề, khen công hiến, cho ý kiến khen thưởng	Phòng Nội vụ	Các cơ quan, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn;	Thường xuyên
6	Ban hành kế hoạch Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Phòng Nội vụ	Các cơ quan, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn;	Tháng 3
7	Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm	Phòng Nội vụ	Các cơ quan, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn;	Tháng 7

8	Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác TĐKT năm 2024	Phòng Nội vụ	Các cơ quan, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn;	Quý III, IV
9	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng hợp chấm điểm thi đua năm 2024 gửi thường trực thi đua khối huyện, thành phố. - Dự Hội nghị Tổng kết công tác TĐKT khối huyện, thành phố năm 2024. - Báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2024. 	Phòng Nội vụ	Văn phòng HĐND-UBND huyện	Tháng 11, 12
10	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; các cụm, khối thi đua tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2024. - Tổng hợp khen thưởng tổng kết công tác năm 2024; tổ chức thẩm định hồ sơ trình các cấp khen thưởng. - Quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng công tác năm 2024. 	Phòng Nội vụ	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện; - Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 	Tháng 11, 12